
	

	

 
15. stjórnarfundur KKÍ starfstímabilið 2021-2023  
Fjarfundur • mánudagur 3. janúar 2022 kl. 16:30 
 
Mætt til fundar: Hannes S. Jónsson formaður (HSJ), stýrir fundi. Guðbjörg Norðfjörð 
Elíasdóttir varaformaður (GNE), Guðni Hafsteinsson gjaldkeri (GH), Einar Karl Birgisson 
(EKB), Jón Bender (JB) Herbert S. Arnarson (HSA) og Guðrún Kristmundsdóttir (GK), Lárus 
Blöndal (LB) og Erlingur Hannesson (EH). 
 
Birna Lárusdóttir annar varaformaður (BL) boðaði forföll. 
 
Einnig sátu fundinn Kristinn Geir Pálsson afreksstjóri (KGP) og Snorri Örn Arnaldsson (SÖA) 
mótastjóri. 
 
SÖA ritaði fundargerð 
 

1. Fundargerð síðasta fundar 
Fundargerð síðasta fundar ekki verið send út.  

	
2. Mótamál  

Farið yfir stöðuna í mótamálum, LB og SÖA fóru yfir stöðuna. Staðan í COVID 
faraldrinum hefur farið hratt versnandi undanfarna daga og fresta hefur þurft 
nokkrum leikjum og útlit fyrir að svo verði áfram næstu daga. Rætt um hvernig unnið 
með frestanir vegna heimsfaraldursins. Mótanefnd mun funda á næstu tveim dögum 
til að fara yfir málið og þá verður boðað til stjórnarfundar í framhaldi. Stjórn 
samþykkti að hafa mótamálin óbreytt á meðan. 

 
3. Önnur mál  

- HSJ sagði frá því að FIBA væri búið að gefa grænt ljós á að spila heimaleik 
karlaliðsins í lok febrúar við Ítalíu á Ásvöllum á meðan Laugardalshöllin er 
óleikfær. Ástæðan fyrir leyfi FIBA á þessum heimaleik er vegna þess að ríkisstjórn 
hefur gefið út hverning unnið verði að uppbyggingu þjóðarleikvangs á næstu 
vikum og í vor verði kominn endanleg mynd hvernig þetta verður unnið.  

- HSJ sagði frá ákvörðun afrekssjóðs ÍSÍ varðandi KKÍ. 
	
Fleira var ekki bókað og fundi slitið kl. 17:15 
 
Ákvarðanir: 

- Halda móthaldi gangandi eins og hægt er  
- Fá tillögur mótanefndar og boða aftur til stjórnarfundar  

 
 


